

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỊNH BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-GTTL

Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng trên địa bàn xã.

Định Biên, ngày 08 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng xóm trên địa bàn xã Định Biên.

Căn cứ Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao thông đường bộ hiện hành.

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi.

Để nâng cao vai trò của cơ sở cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác quản lý và bảo vệ hệ thống giao thông nông thôn và kênh mương tưới tiêu trên địa bàn xã, UBND xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các ông (bà) trưởng xóm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ hành lang giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi. Do hiện nay đã đến thời gian thu hoạch lúa vụ mùa và làm đất chuẩn bị cho vụ trồng màu vụ đông; do đó cần giám sát chặt chẽ việc hoạt động của các loại máy (Máy gặt liên hoàn, máy làm đất, máy cấy.....) không để tình trạng máy leo chèo qua hệ thống kênh mương thủy lợi; làm hư hỏng kênh dẫn nước.

Tổ chức quản lý tốt số Km kênh mương thủy lợi và đường giao thông nông thôn đã được xây dựng và kiên cố hóa do người dân trong thôn xóm tổ chức thi công, các công trình giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi đã được UBND xã giao quản lý tu sửa, nạo vét theo kế hoạch hàng năm.

- *Đối với kênh mương thủy lợi:* Tuyên truyền đến từng hộ trên địa bàn xóm cần phát huy tính cộng đồng, đề cao tính lợi ích tập thể, trong quá trình canh tác không được đào đất, bạt, xới phân đất lề bảo vệ kênh mương thủy lợi, không được tự ý thay đổi tuyến kênh mương. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm thì giải quyết theo thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền báo cáo đến UBND xã để có biện pháp xử lý giải quyết kịp thời.

- *Đối với quản lý đường giao thông nông thôn:*

+ Nghiêm cấm việc sử dụng lòng, lề đường để tuốt lúa, phơi thóc, rơm dạ lán chiếm hành lang lòng lề đường. Gây mất an toàn phương tiện giao thông đi lại của nhân dân.

+ Yêu cầu BQL 09 xóm thường xuyên kiểm tra hành lang giao thông trên địa bàn xóm. Phát hiện những hộ gia đình cá nhân có dấu hiệu xây dựng lấn chiếm hành lang đường thì lập biên bản và báo cáo để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Giao cho Ban Công an xã phối hợp với Công chức địa chính- xây dựng; cán bộ nông nghiệp- GTTL là bộ phận thường trực để tiếp nhận các vụ việc do người dân phản ánh, kịp thời tham mưu cho chủ tịch UBND xã xử lý theo quy định.

“ Đối với các tuyến kênh mương bị hư hỏng do nguyên nhân máy, phương tiện cơ giới, người phá, ... (không phải do thiên tai gây ra) UBND xã sẽ không xem xét để sửa chữa, việc sửa chữa những vị trí đó sẽ do xóm và người trực tiếp hưởng lợi tiến hành sửa chữa. Đối với việc máy nông nghiệp leo, trèo qua hệ thống kênh mương mà làm gãy kênh mương thì đề nghị hộ gia đình, ban quản lý xóm báo ngay cho UBND xã để kịp thời xử lý, trong trường hợp không phát hiện thì đoạn kênh nào tiếp giáp với thửa ruộng hộ gia đình đang sử dụng thì hộ gia đình đó phải chịu trách nhiệm sửa chữa lại cho tập thể”

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ đường giao thông nông thôn và hành lang bảo vệ an toàn của kênh mương; đề nghị các ông (bà) trưởng xóm, các ban ngành liên quan thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ma Thịnh Giáp